

Số: 03/VHTT

*Nghĩa Hưng, ngày 04 tháng 01 năm 2023*

V/v đảm bảo TTATGT và ANTT trong dịp  
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão  
và Lễ hội xuân năm 2023

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1640/SVHTTDL-QLVH ngày 27/12/2022 của sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc đảm bảo TTATGT và ANTT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Thực hiện nhiệm Công điện số 1174/CD-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và lễ hội đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; đặc biệt chú trọng tới các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội; các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch, đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

3. Chủ động tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức cô động trực quan, trên Trang thông tin điện tử của các địa phương để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tham gia giao thông, đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán.

4. Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trong việc thực hiện các phương án tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn tại các lễ hội tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi

dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hoá của di tích, ý nghĩa của lễ hội tại các điểm di tích, các nơi thờ tự, các nơi có hoạt động tín ngưỡng.

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Thành**